

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
และคณะอนุกรรมการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ไตรมาส ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖)

กรอบแนวทางการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการ	ความคืบหน้า	หมายเหตุ
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ		
แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรม แห่งชาติ	<p>คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนามาตรการการลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักไว้ใน (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ โดยกำหนดไว้ในแนวทางสนับสนุนและผลักดันให้มีการดำเนินงานจากระดับนโยบายตาม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและการมีส่วนร่วมในงานยุติธรรม</p> <p>และมีการนำเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) แผนแม่บทฯ ตามข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา แต่เนื่องจาก เหตุการณ์ทางการเมือง จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและ คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีผลทำให้ต้องชะลอการนำร่างแผนแม่บทฯ เข้าสู่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้หากมีความคืบหน้า สำนักงานเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบต่อไป</p>	
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการยุติธรรม	คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ได้มีการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐	
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา กระบวนการยุติธรรมระดับจังหวัด	อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติเพื่อกำหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐	
โครงการสำรวจข้อมูลการกระทำผิด ซ้ำของผู้ที่เคยตกเป็นผู้ต้องหาใน คดีอาญา	ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแล้ว ตามหนังสือที่ ยธ ๐๙๐๒/๓๗๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพื่อพิจารณาและดำเนินการเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อจัดทำสถิติ และตัวชี้วัดด้านกระบวนการยุติธรรม	
การกำหนดมาตรการปฏิบัติต่อ ผู้กระทำความผิดเพื่อเพิ่ม	ได้ประสานสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เพิ่มเติม รายละเอียดให้ชัดเจนซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมได้	

กรอบแนวทางการดำเนินงานของ คณะกรรมการ	ความคืบหน้า	หมายเหตุ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ ยุติธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเตรียมนำเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ต่อไป	
การจัดทำมาตรฐานการจัดเก็บแผ่น พิมพ์ลายนิ้วมือ	ได้มีการประสานผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารกระบวนการยุติธรรมเพื่อดำเนินการตามมติที่ได้ประชุมแล้ว ตามหนังสือที่ ยธ ๐๙๐๒/๓๗๓ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระบวนการยุติธรรม ได้กำหนดให้การจัดทำมาตรฐานการจัดเก็บแผ่น พิมพ์ลายนิ้วมือไว้ในแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม	
คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ		
แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรม แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐	ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้เนิการปรับปรุง แก้ไข (ร่าง) แผน แม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ตามมติที่ ประชุมคณะกรรมการฯ และได้ นำ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติพิจารณา ในการประชุม ครั้งที่ ๓/ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) แผนแม่บทฯ โดยให้ปรับปรุงตามข้อสังเกตของที่ประชุม ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับปรุงตามข้อสังเกตของที่ประชุมฯ และ ได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ตามหนังสือที่ ยธ ๐๙๐๕/ ๑๗๓๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ และ ยธ ๐๙๐๕/๑๗๓๖ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ รวมทั้งได้มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณา ร่างแผนแม่บทฯ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ก็ได้ปรับปรุงแก้ไขร่างแผนฯ ตาม ข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา	
คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม		
(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙	คณะกรรมการฯ ได้มีมติดังนี้ ๑. ปรับปรุงเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (People) การพัฒนากระบวนการ (Process) และการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology) ไว้ในร่างแผนแม่บทฯ โดย อาจกำหนดหรือสอดแทรกไว้ในส่วนของพันธกิจ ยุทธศาสตร์และ โครงการต่างๆ	

กรอบแนวทางการดำเนินงานของ คณะกรรมการ	ความคืบหน้า	หมายเหตุ
	<p>๒. ขอให้ผู้แทนหน่วยงานกลับไปทบทวนดูร่างแผนฯ ว่าต้องการเพิ่มเติมหรือแก้ไขอย่างไร แล้วส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อนำมาเรียบเรียงแผนใหม่ โดยควรกำหนดพันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกัน พร้อมจัดลำดับโครงการต่าง ๆ รองรับ โดยเฉพาะโครงการที่จะเป็น Starting Point ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> <p>ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ระหว่างการปรับปรุงให้สอดคล้องตาม (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐</p>	
การใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันของ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	<p>ตามที่คณะกรรมการฯ ให้แต่ละหน่วยงานมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพข้อมูลให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงานการศึกษาดูงานระบบงานของแต่ละหน่วยงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการแล้ว แต่ยังเหลือการศึกษาดูงานระบบของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p>	
การแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการ ยุติธรรม	<p>ตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงอำนาจหน้าที่บางประการ และให้เพิ่มผู้แทนจำนวน ๒ หน่วยงานเพิ่มเติม ได้แก่ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม และผู้แทนสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)</p> <p>ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	
การจัดทำ MOU ภายใต้โครงการ ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการ ยุติธรรม	<p>คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้สำนักงานประกันสังคมเข้าร่วม MOU โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการจัดทำ MOU ร่วมกับผู้บริหารของสำนักงานประกันสังคม ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	
ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนิน โครงการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล กระบวนการยุติธรรม - แนวทางการดำเนินงานที่ผ่านมา - ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดของ หน่วยงานต่างๆ - ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้น	<p>คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นปัญหาดังกล่าวมีผลต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมในภาพรวม แต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนของปัญหาและแนวทางแก้ไขให้เป็นรูปธรรมให้กับหน่วยงานหลักๆ โดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูล จึงเห็นควรให้จัดตั้งคณะสำรวจศักยภาพความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม (X-ray Team) ในแต่ละด้าน โดยคัดเลือกทีมงานจาก คณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งไว้แล้ว</p>	

กรอบแนวทางการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการ	ความคืบหน้า	หมายเหตุ
	<p>และสามารถเชิญผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะมาเสริมทีมได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ มอบให้ฝ่ายเลขานุการ ประสานเพื่อดำเนินการร่วมกับ ทาง สรอ. เพื่อการประเมินศักยภาพดังกล่าว โดยขอให้เร่งดำเนินการกับหน่วยงานหลัก ซึ่งประกอบด้วย ตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ กรมประพฤติก่อน พร้อมกับนำข้อมูลการประเมินของปีที่ผ่านมาประกอบพิจารณาด้วย</p> <p>ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานงานกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้ข้อมูลที่น่าสนใจและต้องการ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ระบบหมายจับที่ศาลออก การถอนหมายศาล และ E-Court ของสำนักงานศาลยุติธรรม ▪ วันพ้นโทษ สถานภาพ ของกรมราชทัณฑ์ ▪ การดำเนินการหลังจากพ้นโทษและควบคุมของกรมคุมประพฤติ ▪ ระบบงานต่างๆ ที่มีอยู่ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน <p>และฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอแนวทางการดำเนินงาน ด้วยการสำรวจศักยภาพและความพร้อมของหน่วยงาน จะต้องกำหนดประเด็นการสำรวจ คณะสำรวจ และหน่วยงานที่รับการสำรวจ ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาแล้ว จะขอจัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้านดังกล่าว โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ (กำหนดการเบื้องต้น) ณ สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยมีวาระเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ประเด็นและสาระสำคัญในการสำรวจศักยภาพและความพร้อม • จัดตั้งคณะสำรวจศักยภาพความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม (X-ray Team) • สรุปรายงาน รายละเอียดต่างๆ และช่วงเวลาการเข้าสำรวจฯ 	
แนวทางการบูรณาการข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ (Finger Print) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ฝ่ายเลขานุการฯ อยู่ระหว่างการยกร่างคำสั่งคณะทำงานลายพิมพ์นิ้วมือ (Finger Print)	

กรอบแนวทางการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการ	ความคืบหน้า	หมายเหตุ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมในการนำไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาระบบงานในกระบวนการยุติธรรม		
การวิจัยเพื่อพัฒนากฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและการบังคับ ใช้กฎหมายเพื่อรองรับการเป็น ประชาคมอาเซียน	คณะอนุกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการจัดส่ง รายงานการศึกษาทบทวนกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และความร่วมมือในเส้นทางอาญาของภูมิภาคอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่อนุกรรมการทุกท่านเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานการศึกษาดังกล่าวใน รูปแบบของแผ่นซีดี-รอม ให้แก่อนุกรรมการทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการเผยแพร่รายงานการศึกษาเรื่องดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของ สำนักงานกิจการยุติธรรม	
กรอบแนวทางการดำเนินงานและ แผนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนงานวิจัย เพื่อสร้าง นวัตกรรมในการนำไปปฏิบัติ เพื่อ พัฒนาระบบงานในกระบวนการ ยุติธรรม	- ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยด้านกฎหมายและ กระบวนการยุติธรรมในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งประเภทของ งานวิจัยเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ๑) ด้านกฎหมายอาญา ๒) ด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ๓) ด้านกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ๔) ด้านกระบวนการยุติธรรม - ดำเนินการยกร่างกรอบแนวทางการจัดทำแผนแม่บทวิจัยเบื้องต้น - รวบรวมงานวิจัยที่มีลักษณะมุ่งเป้า เช่น การวิจัยเพื่อลดปริมาณคดีชั้นสู่ ศาล หรือการเร่งรัดการดำเนินคดี (เฉพาะงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม) เพื่อนำไปสู่แนวทางการจัดทำร่างแผนแม่บทวิจัยฯ สำหรับเสนอที่ประชุม คณะอนุกรรมการฯ ต่อไป	
ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านกฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	อยู่ระหว่างการพิจารณาสนับสนุนจากงบประมาณดอกเบี้ยเงินกลางของ กระทรวงยุติธรรม	
ร่างแผนแม่บทวิจัยเพื่อพัฒนา กระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙	๑. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนและติดตามการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ เพื่อเสนอ ข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการว่า “ปัจจุบันงานวิจัยมีบทบาท สำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมของประเทศ เนื่องจากองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการ ตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย ปรับปรุง แก้ไข ตลอดจนแนวทางการ พัฒนากระบวนการยุติธรรม จึงเห็นควรให้มีการกำหนดการวิจัยเป็น ยุทธศาสตร์สำคัญในแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติด้วย” ให้	

กรอบแนวทางการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการ	ความคืบหน้า	หมายเหตุ
	<p>รับทราบเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนแม่บทการบริหารงาน ยุติธรรมแห่งชาติ</p> <p>๒. อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำร่างแผนแม่บท วิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยได้ดำเนินการสอบถามจาก หน่วยงานที่เป็นคณะอนุกรรมการฯ ในการเสนอชื่อผู้แทนเพื่อร่วมเป็น คณะทำงาน</p> <p>๓. อยู่ระหว่างการจัดส่งแบบสอบถามของหน่วยงานที่ร่วมเป็น คณะอนุกรรมการฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์ในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ การวิจัย</p>	
คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและประสานงานกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้		
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคของการ บริหารงานยุติธรรมในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ ปัจจุบัน	<p>ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สังเคราะห์ข้อมูลปัญหาและอุปสรรคของการ บริหารงานยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดตั้งและประสานงานศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดน ภาคใต้ - แนวปฏิบัติในการดำเนินการตาม ม. ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ ให้มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลและนำเสนอให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในการ ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ 	
การติดตามผลการดำเนินงานของ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมใน การแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้	เตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน ยุติธรรมแห่งชาติครั้งต่อไป	
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้		
๑. การจัดตั้งและประสานงานศูนย์ นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดน ภาคใต้ (แนวทางการบูรณาการการ ดำเนินงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดชายแดนภาคใต้และแผน ดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง)	<p>ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำเป็น แนวทางการบูรณาการการดำเนินงานนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดน ภาคใต้และแผนการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเห็น ควรบูรณาการการดำเนินงานด้านนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงแนวทางการบูรณาการฯ เพื่อให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินการในเบื้องต้นกำหนดให้ศูนย์พิสูจน์ หลักฐาน ๑๐ เป็นจุดรวมงานด้าน นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ประสาน เตรียมจัดทำ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงและประสานงานหน่วยงาน</p>	


กรอบแนวทางการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการ	ความคืบหน้า	หมายเหตุ
	เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเห็นชอบ (อยู่ระหว่างกำหนดประสาน MOU ว่าควรจะเป็นอย่างไร)	
๒. แนวปฏิบัติในการดำเนินการตาม มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติการ รักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ ให้มี ประสิทธิภาพและบังเกิดผล	ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมประเด็น ปัญหาและแนวทางการแก้ไขในการดำเนินการตามมาตรา ๒๑ ฯ เพื่อ เตรียมนำบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมครั้งต่อไป	
๓. นโยบายทางอาญาเกี่ยวกับยาเสพติด (พืชกระท่อม) ในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้	ไม่มีมติจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ	
แนวทางการเตรียมการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ ยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑	ฝ่ายเลขานุการฯ สรุปประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ ประชุมเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ (เงินดอกเบีย เพื่อจ้าง)	
งบประมาณและแผนงานพัฒนางาน สอบสวนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจ แห่งชาติส่วนหน้า	คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน สอบสวนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจ แห่งชาติส่วนหน้าและเห็นควรนำเสนอประเด็นดังกล่าวในการประชุม คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) เพื่อขอรับการสนับสนุน การดำเนินการ ทั้งนี้ ประธานอนุกรรมการให้ข้อเสนอแนะว่าควรปรับโครงการให้ เป็นไปในลักษณะเชิงนโยบายและแผน	
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบยุติธรรมทางเลือกและการใช้มาตรการลงโทษระดับกลาง		
ระบบยุติธรรมทางเลือกและ มาตรการลงโทษระดับกลาง	ฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีหนังสือแจ้งเวียนอนุกรรมการทุกท่านเพื่อขอ รับทราบนิยามและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ทางเลือก และ/หรือมาตรการลงโทษระดับกลางเพิ่มเติม รวมทั้ง ประเด็นที่เห็นว่ามีควมจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการแล้ว โดย คณะอนุกรรมการเสนอข้อมูลรวม ๑๖ เรื่อง โดยแบ่งเป็นกระบวนการ ยุติธรรมทางเลือก ๑๐ เรื่อง มาตรการลงโทษระดับกลาง ๕ เรื่อง และ มาตรการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ๑ เรื่อง ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานอนุกรรมการ เจ้าของเรื่อง เพื่อขอรับทราบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ยุติธรรมทางเลือกและมาตรการลงโทษระดับกลางเพิ่มเติม รวมทั้ง	

กรอบแนวทางการดำเนินงานของ คณะกรรมการ	ความคืบหน้า	หมายเหตุ
	เพิ่มเติมมาตรการในการต่อรองคำรับสารภาพ เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติพิจารณา ผลักดันต่อไป	
การสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็นประโยชน์ ต่อสาธารณชน	ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดเสนอ โดยเห็น ควรนำเสนอประเด็นการสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็นประโยชน์ต่อ สาธารณชนต่อคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ เพื่อผลักดันให้เกิดการบูรณาการร่วม รวมทั้งเป็นที่ยอมรับระหว่าง หน่วยงานต่างๆ ด้านกระบวนการยุติธรรมต่อไป แต่ทั้งนี้ ผู้แทนอัยการสูงสุดเจ้าของเรื่องขอถอนเรื่องดังกล่าว	
การจัดทำทะเบียนประวัติอาชญากร	คณะกรรมการฯ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณานำเสนอ ชื่อทะเบียนประวัติอาชญากร พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางในการจัดทำ ทะเบียนประวัติ การจัดเก็บข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นระบบและ ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้มีประวัติในการประกอบอาชีพ เนื่องจากเรื่องดังกล่าวอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการฯ อาจมอบให้ฝ่ายเลขานุการประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องต่อไป	
คณะกรรมการพัฒนากระบวนการยุติธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศ		
ประเด็นและทิศทางการดำเนินงาน ของคณะกรรมการพัฒนา กระบวนการยุติธรรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพของประเทศ	ที่ประชุมฯ กำหนดกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนา กระบวนการยุติธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศ ดังนี้ ๑. ดำเนินการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางแพ่งเพื่อเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขัน โดยเน้นการสร้างเชื่อมั่น ทั้งในส่วนประสิทธิภาพใน แง่ของระยะเวลา ความคุ้มค่าในค่าใช้จ่าย การมีผู้เชี่ยวชาญในระบบงาน โดยมีเงื่อนไขการดำเนินงาน คือ อันดับแรกการกำหนดมาตรการหรือ แนวทางโดยไม่ต้องมีการแก้ไขกฎหมาย จากนั้นจึงค่อยพิจารณาถึงการ แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเป็นอันดับรอง ๒. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมข้อมูลหรือดัชนีแสดงมาตรฐาน ด้านระยะเวลาในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งทั้ง ภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลหรือดัชนีแสดง มาตรฐานด้านระยะเวลาในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งทั้ง ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป	

กรอบแนวทางการดำเนินงานของ คณะกรรมการ	ความคืบหน้า	หมายเหตุ
<p>- สถิติข้อมูลกระบวนการยุติธรรม ทางแพ่ง</p> <p>๑. สถิติข้อมูลคดีแพ่ง</p> <p>๒. ผลการสำรวจจำนวนคดีเช็คที่เข้าสู่การพิจารณาคดีของศาล</p> <p>๓. รายงานผลการจัดอันดับความ ยากง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) จาก World Bank</p> <p>๔. ดัชนีความสามารถในการแข่งขัน ระดับนานาชาติ (The Global Competitiveness Index) จาก สถาบันนานาชาติเพื่อพัฒนาด้านการ จัดการ (International Institute for Management Development : IMD)</p> <p>๕. รายงานดัชนีหลักนิติธรรม (Rule of Law Index) จากโครงการ World Justice Project</p> <p>๖. รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐาน และกฎหมาย (Report on the Observance of Standards and Codes-ROSC)</p>	<p>คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประสานสำนักพัฒนา ระบบงาน สังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง และ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อขอข้อมูลตามประเด็นอภิปราย</p> <p>ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำหนังสือสอบถามศาลอุทธรณ์ (ยธ ๐๙๐๒/๑๒๐๓) เพื่อขอทราบระยะเวลาในการพิจารณาคดี ซึ่งได้รับ การประสานยืนยันว่าทางศาลอุทธรณ์ไม่มีการจัดเก็บสถิติในข้อมูล ดังกล่าวไว้</p>	
<p>ทิศทางในการพัฒนากระบวนการ ยุติธรรมทางแพ่ง</p>	<p>คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงทิศทางการดำเนินงานของ คณะกรรมการฯ ตามประเด็นอภิปราย และประสานหน่วยงานที่ รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>๒. มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประสานสำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกาเพื่อขอข้อมูลและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.๒๕๓๔</p> <p>ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว</p>	

กรอบแนวทางการดำเนินงานของ คณะกรรมการ	ความคืบหน้า	หมายเหตุ
คณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานในการเตรียมความพร้อมและรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้น และแผนกคดีในศาลยุติธรรม		
<p>การกำหนดยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานในการเตรียมความพร้อมและรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดีในศาลยุติธรรม</p>	<p>- ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการประสานขอข้อมูลจากสำนักงานศาลยุติธรรมเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานในการจัดตั้งศาลยุติธรรม เพื่อกำหนดกรอบทิศทางการทำงานร่วมกัน ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมได้จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานในการจัดตั้งศาลยุติธรรมมาให้แล้ว</p> <p>- ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการประสานขอข้อมูลให้ทุกหน่วยงาน รวบรวมประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมและกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานในการเตรียมความพร้อมและรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดีในศาลยุติธรรม ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้จัดส่งข้อมูลมายังฝ่ายเลขานุการฯ โดยปัญหาที่ประสบร่วมกัน คือ ปัญหาด้านงบประมาณ ปัญหาด้านบุคลากร และปัญหาด้านอาคารสถานที่</p> <p>นอกจากนี้ ได้มอบหมายฝ่ายเลขานุการรวบรวมและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดีในศาลยุติธรรมทั้งหมด แล้วจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์เป็นภาพรวม โดยนำนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในส่วนของแผนการตั้งจังหวัดใหม่มาเป็นข้อมูลประกอบด้วย ทั้งนี้ ให้จัดทำแผนเร่งด่วนสำหรับกรณีของศาลชั้นต้นที่มีพระราชบัญญัติจัดตั้งหรือมีพระราชกฤษฎีกาเปิดทำการศาลแล้ว และเห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะทำงานคณะหนึ่งโดยประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือฝ่ายเลขานุการฯ ในการรวบรวมข้อมูลที่เป็นและเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิเคราะห์การจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดีในศาลยุติธรรม ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการฯ</p>	

รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงาน

ลงชื่อ..... 

(นายสายชล ยังรอด)

ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ